

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

CRC – เริ่มไม่ยาก ถ้ายากขึ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ของข้อความที่จั่วหัวนั้น อาจจะไม่ใช่เฉพาะหุ้น CRC เท่านั้น อาจจะมีอีกหลายหุ้นเลยก็ได้ ที่ออกอาการบาดเจ็บในทิศทางการเล่นขึ้น... และท่านคงได้เห็นไปด้วยกันแล้วว่า ก็มีหุ้นขึ้นแบบแรงๆ หรือ ในแต่ละวัน อาจจะมีหุ้นที่วิ่งขึ้นเข้าใกล้ราคาชิลลิ่ง หรือ ชิลลิ่งไปเลยก็มี แถมน่าจะมีมากหรือหลายๆ ตัวในหนึ่งวันเสียด้วยซ้ำ... แต่คำว่าชิลลิ่งในยุคนี้อาจจะง่ายกว่าเมื่อก่อน เพราะช่วงเปอร์เซ็นต์ที่ได้มีการปรับลดลงมานั่นเอง ไม่น่าจะเหมือนกันถ้า ยังใช้แบบเดิม จะมีหุ้นวิ่งชนชิลลิ่งมากแบบนี้ไหม... แต่เอาเถอะครับ จะว่าไปหุ้นส่วนใหญ่ในตลาด ที่ลงมาก่อนหน้านี้ นั้น ถือว่ามีการลงของราคาที่มากพอควรไม่ว่าจะหุ้นพื้นฐานดีหรือไม่ดี ก็ลงมาต่ำมาก ๆ ถ้าเอาราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ปรับกันล่าสุดแล้วนั้น ก็ยังถือว่าห่างอยู่มาก... จึงไม่แปลกใจอะไรมากนักหรอกครับ ที่เราจะเห็นหุ้น ที่เริ่มจะวิ่งขึ้นไม่ยาก หรือ พร้อมจะวิ่งขึ้นแรงๆ กันตั้งแต่ทั้งนั้น... อาจจะอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นได้นะครับว่า ทุกวิกฤติ ย่อมมีเวลาที่ จะสิ้นสุด แล้วทุกๆ อย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่า จะกลับมาได้เร็ว หรือมาได้ช้า และใครจะกลับมาได้ก่อนกัน กลับมาได้มากกว่ากัน โดยในความเป็นจริง ก็ไปว่ากันอีกที... แต่ในเรื่องของตลาดหุ้น และหุ้นนั้น ทุกอย่างจะกลับมาได้ด้วยจากความคาดหวัง หรือ การมองอนาคตไปก่อนแล้วทั้งนั้น ที่นี้แหละครับ ในเมื่อแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน อีกทั้งยังมีกลุ่มที่คิดตามกันยังไม่ทัน อะไรก็ซื้อไว้ก่อนแรงซื้อในระยะสั้น ก็พร้อมถาโถมเข้าตลาดก่อนใคร อะไรที่จะร้ายไปกว่านี้ ยังไม่คิด การขึ้นจึงเริ่มง่าย

ดูตามเกม...

ก็เป็นอีกหนึ่งตัวหุ้น ที่ต้องกล่าวว่า การเล่นของราคาในระยะที่ผ่านมา เวลาที่เห็นออร์เดอร์ที่มีการซื้อขายวิ่งผ่านหน้าจอที่ไร ต้องเผลอไปกดกราฟดูทุกที ทั้งๆ ที่ดูแล้ว ก็ยังดูอีกจนได้

แนวรับ : ... 35.5-34.5 ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 34.0 น่าจะสวยกว่า

เป้าหมาย : ... 37.0-38.0 แต่ถ้าขึ้น 38.0 ได้ มองไป 42.0 ต่อ

Price Chart...(CRC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CRC... เอารูปแบบการใช้เทคนิคแบบวันวานมาว่ากันต่อเลยครับ... แต่เป็นกราฟในรายนาที่มากับรูปแบบของเส้น MA. ที่ให้ท่านลองคิดตามกันดูว่าใช้เส้น MA. ในระยะเท่าไร โดยกราฟรายนาที่นี้เป็นกราฟ ราย 60 นาที... และเรื่องของโครงสร้างในการแกว่งตัวที่เป็นขาขึ้นนั้น วันวานเราจะเห็นว่า มีการสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ นั่นก็แปลว่า ขาขึ้นยังคงอยู่ต่อไปหรือยืนยันการขึ้นต่อเนื่องได้นั่นเอง... ซึ่งรูปแบบนี้หากไม่ได้ซื้อมาจากแนวรับที่ 32+/- ก่อนหน้านั้นแล้ว การผ่านระดับ 34.50 ขึ้นมาได้ นั่น ก็จะได้ว่าเป็นอีกสัญญาณหนึ่งในการเข้าซื้อ ก็เรียกว่า Follow Buy หรือซื้อตามนั้นแหละครับ แต่ถ้าหลุด 34.0 ก็คือ ไม่สวย